



ที่ สป ๐๐๙.๒/๑๙๖๕

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตรังสรรค์ดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ ๑
เรียน นายอำเภอเกาะคา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและสำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดเวทีกลุ่มย่อยผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคาเข้าร่วมเวทีกลุ่มย่อยฯ ในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดลำปาง ขอให้ท่านแจ้งเกษตรอำเภอแจ้ง นางวชิราภรณ์ เนตรพิฑูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา เข้าร่วมเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเกษตรอำเภอต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)

เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๐๓๑๖

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๙๕

การจัดเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน ผ่าน Zoom Meeting ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้เข้าร่วม วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	จังหวัด
1	นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	พิจิตร
2	นางสาวกมลนิษฐ์ ปันสุพถักษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล	พิจิตร
3	นางปิ่นชีกา ยะหัวผาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	ลำปาง
4	นางชัชวราภรณ์ เนตรพิฑูร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา	ลำปาง
5	นางสาวซาตินี จอมอินทิตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่	เชียงใหม่
6	นางสาวนิตานาท บัวทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	ปัตตานี
7	นางสาวเอมมีกา ไหมทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	กระบี่
8	นางมิ่งมนัส สุสุภากร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี
9	นางนราทิพย์ ทองประสม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อมโยง	สงขลา
10	นางสาวอาทิตย์า จันทิตย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา	สงขลา
11	นางสาวอัญชลี บุญเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
12	นายพิชัย เฟื่องแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	ระยอง
13	นางจจิรา สุขสุทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว	สระแก้ว
14	นางสาวกชिरา คูหา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง	ชลบุรี
15	น.ส.ธัญญานัน โสภณพทุฑพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง	ระยอง

การพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบันการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ที่มีอายุงานที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความเข้าใจในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินงาน ขาดเครื่องมือ และขาดการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหลายภาคส่วน ดังนั้น ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว.) และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) จึงได้ร่วมหารือเพื่อหากรอบการเน้นการจัดทำองค์ความรู้ด้านงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการดำเนินงาน

1. การศึกษาข้อมูลสถานการณ์/การวิเคราะห์ข้อมูล

1.1 เซิงลึก (Focus Group) โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย ผ่านระบบ Zoom เพื่อสอบถามประเด็น

- 1) การปฏิบัติงานตามนโยบาย
- 2) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพของ วสช.
- 3) กระบวนการจัดทำแผนและรูปแบบของแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน
- 4) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ / ผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น
- 5) การประสานและเชื่อมโยงแหล่งภาคี เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 6) ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดำเนินการ

การประชุม	วัน/เดือน/ปี	เป้าหมาย
ประชุมครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting	วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.	เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 5 คน และเจ้าหน้าที่เขต/ส่วนภูมิภาค (รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 3 - 5 ปี) จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
ประชุมครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting	วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.	เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 5 คน และเจ้าหน้าที่เขต/ส่วนภูมิภาค (รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน

การประชุม	วัน/เดือน/ปี	เป้าหมาย
ประชุมครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting	4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.	เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 5 คน และเจ้าหน้าที่เขต/ส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ศจช. ศคปช. สถาบันเกษตรกรอื่น เป็นต้น เพื่อสอบถามประเด็นการ เชื่อมโยงงานกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือจากข้อสรุปประเด็นในการประชุมครั้งที่ 1, 2 และ 3 เพื่อออกแบบประเด็นในการสำรวจเชิงกว้างต่อไป

1.2 เชิงกว้าง โดยการจัดทำประเด็นสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยใช้ Google Form เป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดยกระจายแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูล และนำเสนอความต้องการที่จะบรรจุในชุดองค์ความรู้

1.3 การสัมภาษณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะลงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสอบถามวิสาหกิจชุมชนในส่วนของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลประชุมหรือสรุปผลจากการสำรวจข้อมูลในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

2. การออกแบบชุดองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลจากข้อ 1 มาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อออกแบบชุดองค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

3. การเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ชุดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรในทุกกระดับ (ส่วนกลางและภูมิภาค) และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินงานและขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสรุปผล กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการสรุปผลจากการเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ โดยสอบถามจากผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำความเห็นมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
